

ให้ "ธนาคารออมสิน" ออกพันธบัตรเงินกู้แก้หนี้ครู กมธ.ศึกษา แนะชะลอฟ้องคดี

● นำเสนอเมื่อ 15 พ.ย. 2564

ดร.ปรีดา บุญเพลิง ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคครูไทยเพื่อประชาชน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ และประธานคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและแนวทางแก้ไขปัญหานี้สัณครสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการ ธิการวิสามัญฯ ว่า ได้เชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของการแก้ไขปัญหานี้สัณครมาร่วมหารือถึงการแก้ไขปัญหานี้ครู อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านหนี้สาธารณะ ผช.ผอ.ธนาคารออมสินและคณะที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือ ขาดอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ไม่ได้มาร่วม โดยทุกฝ่ายเห็นด้วยที่จะใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เป็นฐานในการแก้ไขปัญหานี้ในมาตรการ “ครูช่วยครู” โดยธนาคารออมสินจะออกพันธบัตรเงินกู้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เพื่อให้สหกรณ์นำไปแก้ไขปัญหานี้สัณคร ตามคำแนะนำของผู้แทนกระทรวงการคลัง รวมถึงจัดตั้งกองทุนผ่อนชำระหนี้รายปีโดยรัฐสนับสนุน เป็นต้น ซึ่งหลังจากนี้แต่ละฝ่ายจะกลับไปหารือในแต่ละหน่วยงานอีกครั้ง อีกทั้งต้องหารือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่ามีปัญหาอุปสรรคในระเบียบกฎหมายและแนวปฏิบัติหรือไม่ หากมีปัญหาทางกรมการจะเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ดร.ปรีดากล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ตนยังเสนอให้ธนาคารออมสินชะลอการฟ้องคดีครูที่เป็นหนี้วิกฤติ โดยใช้แนวทางเจรจาโดยสันติ การปรับโครงสร้างหนี้ การรวมหนี้หรือลดดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งทราบว่าทางสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหลายจังหวัดร่วมมือกับธนาคารออมสินและธนาคารของรัฐหลายแห่ง กำลังดำเนินการอยู่แล้ว คาดว่าสถานการณ์วิกฤตินี้สัณครคงได้รับการแก้ไขสำเร็จในไม่ช้านี้ ตนต้องฝากขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล กระทรวงการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารของรัฐหลายแห่ง กระทรวงศึกษาธิการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้สัณคร

ด้านนายสมบัติ ล้อจงเฮง ประธานสหภาพครูแห่งชาติ เปิดเผยว่าอยากให้รัฐบาลนำเอาการแก้ไขปัญหานี้สัณครเป็นวาระแห่งชาติอีกแนวทางหนึ่งร่วมกับรัฐสภา ซึ่งสหภาพครูแห่งชาติพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จพร้อมๆ กับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาที่กำลังเขาสู่ระบบรัฐสภาอยู่ในขณะนี้แล้วโดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือการศึกษาของชาติสูงทัดเทียมอารยประเทศ ซึ่งอาศัยแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเป็นฐาน นำสู่ความสำเร็จต่อไป ตนขอขอบคุณทางอนุกรรมการแก้ไขปัญหานี้สัณคร สภาผู้แทนราษฎร และกรมการวิสามัญฯ รวมถึงทุกฝ่ายที่เขามาช่วยขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานี้สัณครในครั้งนี้.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [ไทยรัฐ วันที่ 13 พ.ย. 2564](#)